
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  ๒๕61 

ครั้งที่  1 
วันที่  27  กันยายน  ๒๕61 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
---------------------------------- 

เปิดประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ประธานสภาฯ กล่าวทักทายที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕61  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ประธานสภาฯ  - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕61 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕61 
 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมาเป็นเวลา
พอสมควร ไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประการใด ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติเพ่ือรับรองรายงานการ
ประชุม 

 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕61 ครั้งที่ 
2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์  ๑1 ต่อ ๐ เสียง ประธานงดออกเสียง  

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑  การพิจารณากันเงินในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก เป็นเงินจำนวน 2,620,000 บาท (สองล้านหกแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)   

                     

ประธานสภาฯ  - ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ได้ขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญต่อนายอำเภอชุมแพ 
ตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพ่ือขอให้สภาเทศบาล
ตำบลโนนสะอาดได้พิจารณากันเงินในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ซึ่งท่านนายกได้เสนอญัตติในเรื่องดังกล่าวเพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณา ในโอกาสนี้ขอให้ท่าน
นายกได้แถลงรายละเอียดต่อท่ีประชุมก่อนที่จะได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป เชิญครับ 

 

นายก  - ได้แถลงรายละเอียด ดังนี้ 
สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลโนนสะอาด ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวนงบประมาณ 46,890,000 บาท (สี่สิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่น
บาทถ้วน) และในการนี้ ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวด
ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โดยได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะการเงินการคลังแล้ว ปรากฏว่ายังมี
โครงการที่ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน และยังมีงบประมาณที่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2561 ได้จำนวนทั้งสิ้น 2,680,000 บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นบาท) จึงได้มี
การประชุมพิจารณาโครงการที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ซึ่งเห็นว่าเป็นโครงการที่จำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน โดยได้พิจารณาจากงบประมาณที่มีอยู่ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการ ดังนี้ 

/1. โครงการ.... 
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1. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมูที่ 6 จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 120,000 บาท 
    2. โครงการติดตั้งกันสาดรอบอาคารสำนักงาน (หลังใหม่ จำนวนเงินที่ตั้งไว้  100,000  

บาท 
    3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลโนนสะอาด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 100,000 บาท 
    4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1  จำนวนเงินที่ตั้งไว้  370,000  บาท 
    5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2  จำนวนเงินที่ตั้งไว้  616,000  บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3  จำนวนเงินที่ตั้งไว้  282,000  บาท 
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4  จำนวนเงินที่ตั้งไว้  285,000  บาท 
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5  จำนวนเงินที่ตั้งไว้  347,000  บาท 
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงาน จำนวนเงินที่ตั้งไว้ ๔00,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น  2,620,000 บาท (สองล้านหกแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
ดังนั้น จึงขอรายงานและขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ตามโครงการและ 

งบประมาณ ดั งกล่ าวต่ อไป อีกเป็ น ระยะเวลาหนึ่ งปี  ตามนั ยแห่ ง ข้อ  59  ของระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ได้นำเสนอต่อสภาฯ แล้ว จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดโปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป  
 

ประธานสภาฯ   - ได้ให้ที่ประชุมพิจารณาและอภิปราย 
 

นายชาญชัย  ชาติพหล  - ได้สอบถามว่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 เป็นโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 
(สท. เขต 2) ทางเชื่อมหมู่บ้านระหว่าง บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2 กับบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ที่ตั้งงบประมาณไว้ในเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ใช่หรือไม่  หากเป็นถนนสายเดียวกันจะกันเงิน
งบประมาณไว้ทำไม 

 

นายบุญชู  นินสะคู  - ได้อภิปราย กรณโีครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมูที่ 6 จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 120,000 บาท  
(สท. เขต 2) ว่าหากจะดำเนินการติดตั้งหอกระจายข่าวดังกล่าว จะติดตั้งไว้ที่ไหน  เนื่องจากเห็นว่าพ้ืนที่ของหมู่ที่ 

6 ส่วนมากจะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนหัน และสถานที่จะติดตั้งนั้นก็อยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนน
หัน จึงอยากเสนอให้ตัดออกไม่ต้องกันเงินไว้สำหรับโครงการนี้ และเสนอขอตัดโครงการติดตั้งกันสาด
รอบอาคารสำนักงาน (หลังใหม่) จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 100,000 บาท และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เทศบาลตำบลโนนสะอาด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 100,000 บาท เนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นที่
จะต้องดำเนินการ 

 

นายกเทศมนตรี  - ชี้แจงกรณีโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านเหมือแอ่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 บ้านหนอง
บัว ว่าเป็นถนนสายเดียวกันซึ่งถนนสายดังกล่าวนั้นมีความยาวประมาณสี่ร้อยกว่าเมตร โดย
งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 นั้น จะดำเนินการต่อจากช่วง
ระยะทางท่ีได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประจำปี 2561 

  กรณีโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6 นั้น เนื่องจากเห็นว่าเป็นความต้องการของพี่น้อง
ประชาชนในหมู่ที่ 6 บ้านสมบูรณ์สุข ที่อยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด สำหรับสถานที่ติดตั้งก็
ให้ประชาชนภายในหมู่บ้านนั้นกำหนดกันเอง 

/นางสาว..... 
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นางสาวนิภา  ร่มจันทร์  - ได้กล่าวเสริมกรณีการติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ 6 บ้านสมบูรณ์ ว่าเนื่องจากการที่ได้ออก 
(ปลัดเทศบาล) พ้ืนที่หรือประชุมร่วมกับประชาชนภายในหมู่บ้านดังกล่าว ประชาชนก็ได้สอบถามและมีความต้องการ

ที่ให้ดำเนินการติดตั้งหอกระจายข่ายภายในหมู่บ้าน เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างต่างๆ ให้
พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 

นายประเสริฐ  ตลับเงิน  - ได้แสดงความคดิเห็นเพิ่มเติมว่า โครงการที่ได้ขอกันเงินนั้นเป็นโครงการที่ได้ผ่านความ 
(สท. เขต 1) เห็นชอบจากสภาฯ และได้ตราเป็นเทศบัญญัติซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วในปีงบประมาณ 2561 แต่

ยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ ดังนั้น จึงเห็นควรให้กั นเงิน
งบประมาณไว้เพ่ือดำเนินการในปีต่อไป เนื่องจากมีงบประมาณเหลือ สำหรับจะนำไปติดตั้งไว้ที่ใดก็ให้
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนภายในหมู่บ้าน เพราะประชาชนเป็นผู้เสนอความต้องการเข้า
มา 

ประธานสภาฯ  - ให้ที่ประชุมได้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นอีกแต่ไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมอีก จึงได้ขอมติการพิจารณาให้กันเงินตามโครงการที่ได้เสนอทีละโครงการตามลำดับ 
ดังนี้ 

1. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมูที่ 6 จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 120,000 บาท 
มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติ ดังนี้ 
    1. ให้กันเงินงบประมาณไว้ตามโครงการฯ ด้วยมติ จำนวน 4 เสียง 

2. ให้ตัดโครงการฯ ออก โดยไม่ให้กันเงินงบประมาณไว้ ด้วยมติ จำนวน 7 เสียง 
ประธานงดออกเสียง 
 

    2. โครงการติดตั้งกันสาดรอบอาคารสำนักงาน (หลังใหม่ จำนวนเงินที่ตั้งไว้  100,000  
บาท 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติ ดังนี้ 
    1. ให้กันเงินงบประมาณไว้ตามโครงการฯ ด้วยมติ จำนวน 4 เสียง 

2. ให้ตัดโครงการฯ ออก โดยไม่ให้กันเงินงบประมาณไว้ ด้วยมติ จำนวน 7 เสียง 
ประธานงดออกเสียง 
 

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลโนนสะอาด จำนวนเงินที่ตั้งไว้ 100,000 
บาท 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติ ดังนี้ 
    1. ให้กันเงินงบประมาณไว้ตามโครงการฯ ด้วยมติ จำนวน 4 เสียง 

2. ให้ตัดโครงการฯ ออก โดยไม่ให้กันเงินงบประมาณไว้ ด้วยมติ จำนวน 7 เสียง 
ประธานงดออกเสียง 
 

    4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1  จำนวนเงินที่ตั้งไว้  370,000  บาท 
มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติให้กันเงินงบประมาณไว้ตามโครงการฯ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 11 ต่อ 0 

เสียง ประธานงดออกเสียง 
 

    5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2  จำนวนเงินที่ตั้งไว้  616,000  บาท 
มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติให้กันเงินงบประมาณไว้ตามโครงการฯ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 11 ต่อ 0 

เสียง ประธานงดออกเสียง 
 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3  จำนวนเงินที่ตั้งไว้  282,000  บาท 
มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติให้กันเงินงบประมาณไว้ตามโครงการฯ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 11 ต่อ 0 

เสียง ประธานงดออกเสียง 
/7. โครงการ... 
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7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4  จำนวนเงินที่ตั้งไว้  285,000  บาท 

มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติให้กันเงินงบประมาณไว้ตามโครงการฯ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 11 ต่อ 0 
เสียง ประธานงดออกเสียง 

 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5  จำนวนเงินที่ตั้งไว้  347,000  บาท 
มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติให้กันเงินงบประมาณไว้ตามโครงการฯ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 11 ต่อ 0 

เสียง ประธานงดออกเสียง 
 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในสำนักงาน จำนวนเงินที่ตั้งไว้ ๔00,000 บาท 
มติที่ประชุมสภาฯ  - ที่ประชุมสภาฯ มีมติให้กันเงินงบประมาณไว้ตามโครงการฯ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 11 ต่อ 0 

เสียง ประธานงดออกเสียง 
 

ประธานสภาฯ  - ให้เลขานุการได้สรุปมติที่ประชุมทีละโครงการตามที่ประชุมได้มีมติ ตามลำดับจนครบทุก
โครงการอีกครั้งหนึ่ง 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ เชิญครับ 
 

นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ  - ได้สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านโนนสะอาด  
(สท. เขต 1) กรณี ของบประมาณฉุกเฉินเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเวลาที่มีฝนตก ว่าจะดำเนินการได้

หรือไม่ หรือดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว 
 

นางรักษิณา  หลาวมา  - ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้พัสดุได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอน ซึ่งได้มี 
(ผอ. กองคลัง) การก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ซึ่งเป็นอำนาจของนายกที่จะอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้ 
 

นายบุญชู  นินสะคู  - สอบถามเกี่ยวโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 4 และ 
(สท. เขต 2) โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร  
 

นางรักษิณา  หลาวมา  - ชี้แจงโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 4 ว่าได้ดำเนินการ 
(ผอ. กองคลัง) เสร็จสิ้นแล้วเช่นเดียวกัน สาเหตุที่ดำเนินการช้านั้น เนื่องจากสภาได้มีการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำชี้แจงในโครงการดังกล่าว ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการสำรวจตรวจสอบใหม่ร่วมกับการไฟฟ้า และ
ทางการไฟฟ้าก็เพ่ิงได้สรุปและประมาณการราคาในการดำเนินการดังกล่าวมาให้ โดยในขณะนี้ได้มี
การอุดหนุนงบประมาณให้ทางการไฟฟ้าไปแล้ว ซึ่งก็เป็นอำนาจของนายกที่จะอนุมัติให้กันเงินไว้เบิก
ในปีถัดไปได ้ 

 

นายกเทศมนตรี  - ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าว่า เนื่องได้พิจารณาจากงบประมาณที่มีอยู่  
2,680,000 บาท หากจะจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 2,000,000 – 2,500,000 บาท ก็จะ 
สามารดำเนินการได้เพียงโครงการเดียว ซึ่งเห็นว่ารถกระเช้าไฟฟ้าคันเดิมซึ่งก็พอใช้งานได้หากได้
ซ่อมแซมปรับปรุง จึงได้พิจารณาโครงการที่จะแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งก็เป็นความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชนแต่ละหมู่บ้าน จึงได้พิจารณาจากงบประมาณที่มีอยู่แล้วเห็นว่าหากกันเงิน
ไว้ตามงบประมาณเท่าที่มีอยู่ก็จะสามารถดำเนินการโครงการต่างๆ ได้ จำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการ 
ตามท่ีได้นำเสนอต่อสภาฯ ไปแล้ว 

 

นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ  - ได้เสนอให้นำงบประมาณจาก 3 โครงการ ที่สภาฯ มีเสียงข้างมากไม่ให้กันเงินไว้ จะให้
นำมาใช้ในการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าได้หรือไม ่

(สท. เขต 1) 
/นางสาว.... 
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นางสาวนิภา  ร่มจันทร์  - หากจะดำเนินการดังกล่าวนั้น ต้องทำภายในปีงบประมาณ 2561 คือภายในวันที่ 30  
(ปลัดเทศบาล)  กันยายน 2561 ซึ่งก็จะต้องดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนซึ่งก็เป็นอำนาจของสภาฯ 

และงบประมาณจากทั้ง 3 โครงการก็ไมม่ีไม่เพียงพอที่จะดำเนินการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าได้ 
 

นางรักษิณา  หลาวมา  - ได้กล่าวชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลังว่า เนื่องจากได้มีงบประมาณรายรับ
(ผอ. กองคลัง)  เข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคม จึงอาจทำให้การดำเนินโครงการต่างๆ ล่าช้าไปบ้าง และคณะผู้บริหารก็ได้ 

พิจารณาให้ดำเนินการ เพ่ือกันเงินไว้ให้เบิกจ่ายในปีถัดไปสำหรับโครงการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว 
และได้นำเสนอขอให้กันเงินต่อสภาฯ สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ก้อหนี้ผูกพันดังกล่าว 
 

นายชาญชัย  ชาติพหล  - ในกรณี การดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงการที่ต้องให้มี
(สท. เขต 2)  วิศวกรรับรองนั้น และไม่ได้มีการกันเงินสำหรับค่าตอบแทนวิศวกรไว้ จะดำเนินการอย่างใด 
 

นางสาวนิภา  ร่มจันทร์  - ชี้แจงว่า หากสามารถหาหรือมีวิศวกรรับรองในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่จำเป็นต้องให้ม ี
(ปลัดเทศบาล)  วิศวกรรับรอง ก็จะใช้งบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 
 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ  - ได้กล่าวสรุปและให้ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพ่ิมเติมอีก แต่ไม่มีผู้ใด
เสนอหรือแสดงความคิดเห็นอีก จึงได้กล่าวขอบคุณต่อที่ประชุมสภาฯ และกล่าวปิดการประชุม 

 

ปิดประชุม  เวลา  11.45  น. 
 - มีสมาชิกสภาฯ   จำนวน  ๑๒  คน  

- มาประชุม      จำนวน  12  คน 
 - มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  13  คน 
       
 

(ลงชื่อ)……ฉลาด  บุญสะอาด….… ผู้จด / บันทึก 
        (นายฉลาด   บุญสะอาด) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 
(ลงชื่อ)........หนูเทียน  บ่าวภูเวียง..........ผู้ตรวจ           

           (นายหนูเทียน   บ่าวภูเวียง)    
                  ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
 

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)...........สุภาษี  คำเบ้าเมือง..........ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางสุภาษี   คำเบ้าเมือง) 

    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต ๒ 
 
(ลงชื่อ).........บุญแสง  พรนิคม...........กรรมการฯ  (ลงชื่อ).........สานิต   ชมภูมาตย์..........กรรมการฯ 

(นายบุญแสง   พรนิคม)             ( นายสานิต   ชมภูมาตย์ ) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 2 

 
 


